



# เดินหน้าติดตั้ง ‘หลังคาเขียว’ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

โครงการหลังคาเขียวมูลนิธิอาสา ประเทศ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้กับชุมชน เพื่อนพ้อง (ภาฯ) ยามยาก โดยความร่วมมือของ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย บริษัทเต็ดตรา แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัททีบีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยการติดตั้งหลังคาเขียวให้กับบ้านชีวิตใหม่เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ในโครงการ “บ้านชีวิตใหม่” บ้านถาวรสำหรับผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุดได้ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านห้วยน้ำแก้ว อ.เขาพนม จ.กระบี่ โดยมีชุดประจำโครงการ อัมพันดา เอเวอริ่งแสม และ หลυσส์ สก็อตต์ ร่วมลงพื้นที่ติดตั้งหลังคาเขียวให้ผู้ประสบภัยด้วยตัวเอง

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามูลนิธิฯ ได้เริ่มทยอยลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัย ในสามจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอย่างหนัก อันได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัด นครศรีธรรมราช รวมทั้งสิ้น 150 หลัง โดยบ้านชีวิตใหม่เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ทุกหลังจะใช้ แผ่นหลังคาเขียว ในการติดตั้ง โดยหลังจากนี้ มูลนิธิฯ จะยังคงทยอยส่งมอบความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว

ประเทศไทย) จำกัด กล่าวไว้ว่า “ในปีแรกของการดำเนินโครงการ (2553) โครงการฯ สามารถเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วได้ 72 ตัน หรือ 7.2 ล้านกล่อง ผลิตแผ่นหลังคาขนาด 1 x 2.40 เมตรได้ประมาณ 3,000 แผ่น ส่วนในปี 2554 นี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน เก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วได้กว่า 100 ตัน หรือประมาณ 10 ล้านกล่อง นำไปรีไซเคิลผลิตเป็นหลังคาเขียวได้มากกว่า 5,000 แผ่น โดยในปีที่สองของโครงการฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไว้



มีคุณสมบัติ ทนทาน ไม่แตกหักง่าย ปลอดภัยจาก ฝนไฟ ไม่ต้องใช้โครงสร้างหนัก เพราะไม่ซึมซับน้ำ ช่วยประหยัดพลังงาน เพราะไม่ดูดซับแสงแดดหรือความร้อน สามารถซ่อมแซมได้ง่ายด้วยการใช้ความร้อนเชื่อมประสาน

หลังคา 1 แผ่น มีขนาด 0.90x2.40 เมตร ใช้กล่องเครื่องดื่มประมาณ 2,000 กล่อง ในการผลิต

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและสิ่งแวดล้อม บริษัท เติล

ตรา แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวไว้ว่า “ในปีแรกของการดำเนินโครงการ (2553) โครงการฯ สามารถเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วได้ 72 ตัน หรือ 7.2 ล้านกล่อง ผลิตแผ่นหลังคาขนาด 1 x 2.40 เมตรได้ประมาณ 3,000 แผ่น ส่วนในปี 2554 นี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน เก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วได้กว่า 100 ตัน หรือประมาณ 10 ล้านกล่อง นำไปรีไซเคิลผลิตเป็นหลังคาเขียวได้มากกว่า 5,000 แผ่น โดยในปีที่สองของโครงการฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มใช้แล้วไว้

ที่ 20 ล้านกล่อง หรือ 200 ตัน ซึ่งจะนำไปผลิตเป็นแผ่นหลังคาได้มากถึง 10,000 แผ่น”

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก” สามารถนำกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วไปบริจาค ณ จุดรับกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ หรือจุดรับกล่องที่มีโปสเตอร์ของโครงการฯ ติดแสดงอยู่ และสามารถเข้าร่วมเป็นอาสาหลังคาเขียวฯ ได้ที่เว็บไซต์ [www.greenroof.in.th](http://www.greenroof.in.th) หรือร่วมเป็นแฟนเพจใน [www.facebook.com/thaigreenroof](http://www.facebook.com/thaigreenroof)